

# แบบรายงานสรุปกิจกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมด้วยมิติวัฒนธรรมไทย

(วันลอยกระทง)

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

## - ใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เมื่อไร

วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา (สว.) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดกิจกรรม “สืบปายะสภา จันทรา คีนเพ็ญ” ครั้งที่ ๔ ภายใต้โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบมิติเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมที่ ๑ สืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีวันลอยกระทง ๒๕๖๗ โดยมี นายชาญณรงค์ พรุ่งโรจน์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา นางปณิตา สท้านไตรภพ รองเลขาธิการวุฒิสภา รักษาการแทนเลขาธิการวุฒิสภา ผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมนายชาญณรงค์ พรุ่งโรจน์ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ จัดงานลอยกระทง โดยเน้นความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เผยแพร่องค์ความรู้ คุณค่าแต่ละท้องถิ่นให้หลากหลายยกระดับให้เป็น World Event และเป็นส่วนหนึ่งของ Thailand Winter Festival พร้อมเตรียมเสนอขออนุญาตขึ้นทะเบียน "ประเพณีลอยกระทง" มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสให้กับบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยใช้รูปแบบของประเพณีวัฒนธรรมไทยในการถ่ายทอดความดีผ่านการจัดทำกระทงคุณธรรมตามกรอบแนวคิดสะท้อนถึงสาระสำคัญของหลักธรรมและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี คนเก่ง ตามวัฒนธรรมองค์กร จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบมิติเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีวันลอยกระทง ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม รู้รักสามัคคี ปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย ร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีวันลอยกระทง

ในการนี้ นางทุติยาพร ทวนทอง ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทุกคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนและร่วมส่งทูตแห่งความดีประจำสำนัก ได้แก่ “นายสุรชัย เดชมี” นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ซึ่งถือป้ายรณรงค์เกี่ยวกับ จิตอาสา โดยตัวแทนทูตแห่งความดีได้นำเสนอความหมายและแนวคิดที่มาของกระทง ดังนี้

ชื่อกระทง : กระทงแห่งศรัทธา

วัสดุที่ใช้:

๑. ฐาน ทำจากต้นโสน แสดงถึงความพอเพียง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รักโลก
๒. กลีบกระทง ทำมาจากไม้ไผ่ แสดงถึงความสามัคคี
๓. รูปเทียนแพขมาทรงตั้ง แสดงถึงความกตัญญู
๔. ดอกไม้สด ประดับประดาอย่างงดงาม

แนวคิดของสำนักในการประดิษฐ์กระทงตามคุณธรรมเป้าหมาย / การขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว  
ที่สำนักได้รับมอบหมาย (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู และสำนักงานสีเขียว):

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ออกแบบกระทงในรูปแบบดอกบัวบาน ซึ่งสะท้อนความเชื่อมโยงกับพุทธศาสนาได้อย่างลงตัว โดยออกแบบรูปทรงดอกบัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญในพุทธศาสนา การจัดทำลีสบัวซ้อนชั้นอย่างประณีตจากไม้ไผ่สานแสดงถึงการเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณเหมือนดอกบัวที่เติบโตจากโคลนตมสู่ความงดงาม

การใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: ใช้ไม้ไผ่สานเป็นวัสดุหลัก ซึ่งย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ การสานอย่างประณีต แสดงถึงความตั้งใจและความพอเพียง ฐานกระทงทำจากโสนที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นย่อยสลายได้เร็ว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฐานที่แข็งแรงของไม้ไผ่สานมัดรวมกันแสดงถึงความสามัคคี กลมเกลียว เป็นหนึ่งเดียวกัน เปรียบเสมือนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ เพื่อพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า อีกทั้ง ด้านบนตกแต่งด้วยเครื่องยอดรัฐสภาสื่อถึงความเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทำหน้าที่ตรากฎหมาย และควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้เกิดความยุติธรรมในสังคม และสะท้อนถึงความเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

กระทงชิ้นนี้สะท้อนแนวคิดการบูรณาการระหว่างประเพณี พุทธศาสนา และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัว สอดคล้องกับเป้าหมายการเป็นสำนักงานสีเขียวและการแสดงออกถึงความมีคุณธรรม อีกทั้ง วัสดุที่นำมาประดิษฐ์กระทงนี้สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมชบวนคุณธรรม “เสนอวัฒนธรรมไทยงามตามวิถีคุณธรรม” ซึ่งคุณธรรม ๕ ประการ ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การร่ายย้อนยุค ชุมกิจกรรมสนทนา การออกบูธร้านค้าจำหน่ายอาหาร สินค้าราคาประหยัด กิจกรรมลอยกระทงสาย จำนวน ๙๙๙ ใบ เพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคา ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้บุคลากรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และและร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป

#### - นำมาใช้ในสำนัก/กลุ่ม อย่างไร

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดทำกระทง และ ชุมน้ำดื่มสมุนไพร เพื่อส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรมรู้รักสามัคคี ปลูกฝังคุณธรรมที่ดีงามผ่านประเพณีวัฒนธรรมไทย รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของความสามัคคี และการดำเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมเป้าหมาย ๕ ประการ รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการขับเคลื่อนสำนักงานสีเขียว (Green Office)

จากกิจกรรม "สัปปายะสภา จันทรา คีนเพ็ญ" ครั้งที่ ๔ ภายใต้โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบมิติเชิงวัฒนธรรม ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดขึ้น สามารถนำมาปรับใช้ในสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดังนี้

๑. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม ๕ ประการ: สำนักฯ สามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู เช่น การจัดอบรม การบรรยาย หรือกิจกรรมกลุ่มที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรมเหล่านี้ นำแนวคิดการทำ "กระทงคุณธรรม" มาปรับใช้โดยอาจจะทำกิจกรรมที่ให้ผู้บุคลากรได้แสดงออกถึงคุณธรรมในรูปแบบต่างๆ เช่น การทำโครงการจิตอาสา, การจัดกิจกรรมส่งเสริมความซื่อสัตย์ในองค์กร เป็นต้น
๒. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้บุคลากรกล้าแสดงความคิดเห็นและรายงานปัญหา สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
๓. การอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมที่สืบสานวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บุคลากรได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในประเพณีและวัฒนธรรมไทย เช่น การจัดงานวันสงกรานต์ วันลอยกระทง หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
- สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้นำแนวทางดังกล่าวมาปรับใช้จะช่วยให้สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

- ภาพประกอบ





